



Bản Tin Thế Đạo

Số 31 ngày 1-2-2015

**LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHAI ĐẠO CAO ĐÀI
NĂM THỨ 90 TẠI CHÂU ĐẠO CA, HOA KỲ**

**Hoàng Thụy Văn tường thuật
Ảnh: Vương Huê**

Westminster – ngày 7/12/2014

Lễ kỷ niệm ngày khai đạo Cao Đài năm thứ 90 đã được Châu Đạo Cao Đài California có trụ sở tại Westminster gần với thủ phủ Little Saigon tổ chức long trọng hôm nay.



Trưởng Ban Tổ Chức HT Phạm Văn Khảm
gửi lời chào mừng đến khách tham dự

Theo Ban Tổ Chức cũng như các nhà nghiên cứu về sự phát triển cần có cho một thế giới trong đó con người phải được sống hạnh phúc, không có kẻ cuồng vọng trong sự cướp đoạt quyền lực và sự sống của người khác và không có người bị làm tội đòi cho cuồng vọng đó, giáo lý Cao Đài là sự kết hợp giữa các luồng tư tưởng của một số tín ngưỡng, tư tưởng có mục đích giúp con người cùng nhau biết tìm sự an lạc trong hoà bình, nhân bản và hướng thượng...



Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal phát biểu, anh Ngô Thiện Đức, mặc sắc phục cấp Trưởng của Thanh Niên Đại Đạo.

Một số thức giả ở Việt Nam cách nay 90 năm đã có cơ duyên được Thượng Đế mà sau này trong đức tin đã trở thành Đức Chí Tôn trao truyền Huyền Cơ cho con người. Sau đây là một đoạn trích trong thư gửi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ về nội dung chương trình tiếp tân hôm nay, đặc biệt là cuộc tiếp rước và giảng thuyết có chiếu phim của Ông Man Hee Lee, Chủ tịch Hội Văn Hoá Thiên Đàng – Hoà Bình Thế Giới – Phục Hồi Ánh Sáng (Heavenly Culture – World Peace – Restoration of Light, HWPL), và Bà Kim Nam Hee, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Quốc Tế Yêu Hoà Bình (International of Woman’s Peace Group, IWPG). Xin trích lời ghi trong thư mời của Châu Đạo California như sau:

“Ban Tổ Chức sẽ phối hợp với Phái Đoàn Cao Đài tại Hải Ngoại đã tham dự Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo Hoà Bình Thế Giới tại Seoul năm 2014 trình bày với các tín hữu Cao Đài, các Đoàn thể trẻ Việt Nam, Cộng đồng người Việt tại hải ngoại những điều đã lắng nghe được trong suốt thời gian tham dự Đại Hội World Alliance of Religions – Peace Summit 2014, Seoul (ngày 18 tháng 9), qua các bài diễn văn của Ông, Bà Chủ Tịch HWPL, của các nhà Lãnh Đạo các Tôn Giáo cùng các nhà Lãnh Đạo các Quốc Gia và các chánh khách lỗi lạc trên thế

giới... những triết lý và những hoài bão cao cả rất phù hợp với giáo lý Cao Đài trên đường tìm Hoà Bình cho Nhân Loại...



Lãnh đạo tinh thần tôn giáo phát biểu

Tiến Sĩ Phạm Cao Dương thuyết trình về tín ngưỡng Cao Đài trong dòng lịch sử Việt Nam hay tóm lược về lịch sử đạo Cao Đài ở Việt Nam, những vấn nạn của đất nước Việt Nam ảnh hưởng đến Đạo Cao Đài. (speaking English)



Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm phát biểu Cao Đài là một tôn giáo cao siêu, ngoài ba tôn giáo lớn Á Đông, Cao Đài còn thờ phượng các danh thần và nhân vật nổi tiếng của văn học sử thế giới, cho nên có thể nói đạo Cao Đài có tiếng nói mở rộng là nhờ tính khai phóng và đại đoàn kết nhân loại.



Đây cũng là cơ hội thuận lợi cho chúng ta chuyển ánh sáng rực rỡ từ Seoul, nhất là giáo lý Cao Đài về Hoà Bình Thế Giới và Nhân Loại Đại Đồng đến nhiều nơi ... nhờ vào phương tiện báo chí, truyền thanh, truyền hình... rất hùng hậu tại vùng Little Saigon, miền Nam California, Thủ Đô của người Việt tị nạn tại hải ngoại.”

Và với đoạn trích ngắn dưới đây Ban Tổ Chức cũng đã dành cả tấm lòng của mình để mời khách tham dự “quí vị và chư Khách Quý của Đạo Cao Đài sẽ là nguồn sinh lực mạnh mẽ thôi thúc cho chúng ta cùng nhau thực thi lời của Đức Chí Tôn: “Từ nay thế giới sẽ chịu trong vòng hắc ám. Tinh thần đạo đức sẽ tiêu mất, sự thù hận đã tràn ngập toàn cầu. Các con hãy chung hiệp nhau mãi mãi theo ý muốn của Thầy và hãy truyền bá khắp hoàn cầu thuyết hoà bình, tương thân tương ái. Giáo lý của Thầy có mục đích dạy dỗ các con hoà hợp trong sự sống chung, cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt.” (Đàn Cơ ngày 27-10-1926)

Dù những cố gắng rất lớn từ thời Pháp thuộc của những người chủ trương kiến tạo hoà bình trong dân gian và sự phát triển của một tôn giáo trong lòng dân tộc Việt Nam, lấy tín ngưỡng nơi phán xét và ban phước của Thượng Đế làm lẽ sinh tôn, đạo Cao Đài đã chịu bao nỗi bi thương theo vận nước nổi trôi như các tôn giáo khác ở Việt Nam, đến nay vẫn có những cấm đoán của chế độ cai trị bất dung tôn giáo, chẳng cần “từ bi” và không cần “bác ái” của CSVN. Đối cực trong lòng thế giới thay đổi từng thời kỳ giữa các thế lực tranh quyền đoạt lợi, sự phát

triển Đạo Cao Đài trên thế giới rất cần và rất gần với chủ trương của những bậc hiền nhân đang tranh đấu vì hoà bình và tương thân tương ái cho nhân loại như các vị đã hành xử tại Đại Hội WARP tại Seoul vừa qua.



Chương trình còn dài và nhiều màn ca vũ để chào mừng khách tham dự, và sau cùng BTC mời khách dùng bữa ăn cơm chay thân mật trước khi chấm dứt ngày Kỷ niệm 90 năm khai Đạo Cao Đài.

Hình ảnh lưu trữ tại link sau đây:

<https://plus.google.com/photos/10080003 ... 2791097009>

MỤC LỤC

1- Lễ Kỷ Niệm ngày Khai Đạo Cao Đài năm thứ 90 tại Châu Đạo CA	Trang 1
2- Tin tức tóm lược về hội nghị Hòa Bình @ Thành phố Carson, CA	Trang 6
3- Tâm thư Tộc Đạo Santa Clara kêu gọi yểm trợ sửa chữa Thánh Thất San Jose mới tạo mại @ đường White, San Jose, CA	Trang 12
4- Tâm thư số 2 Thánh Thất Wichita KS kêu gọi yểm trợ xây cất Hội Trường Thánh Thất	Trang 14
5- Cảm tạ của gia đình cố PTS Nguyễn Ngọc Diệu, hiền thê cố Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh - Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại	Trang 16
6- Ấn Độ: Chùm ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma chia xẻ Pháp thoại các Thừa Sai Bác Ái	Trang 17

**Tin Tức Tóm Lược Về Hội Nghị Hòa Bình
@ Thành Phố Carson - Los Angeles, California
Túy Trịnh**

Ngày 6 Tháng 12 Năm 2014, phái đoàn Cao Đài gồm 12 người đã tham dự Hội Thảo Hoà Bình tổ chức tại thành phố Carson, Los Angeles, California bởi HWPL (Heavely Culture, World Peace, Restoration of Lights - Văn Hóa Thiên Đàng, Hoà Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng)

Phái đoàn gồm có:

1. HT Phạm Văn Khảm
2. HT Nguyễn Ngọc Dũ
3. HT BS Bùi Đắc Hùm
4. Bác Sĩ Bùi Đăng Cẩm Hồng
5. HT Nguyễn Đăng Khích
6. HT Nguyễn Tấn Phát
7. HTDP Nguyễn Thị Mỹ-Lệ
8. HTDP Trịnh Ngọc Túy
9. HTDP Nguyễn Ngọc Diệp
10. HTDP Nguyễn Ngọc Dao
11. Đề Đốc Trần Văn Chơn
12. Nhân sĩ Hoa Thế Nhân

Khách quan trọng tham dự gồm có Thị Trưởng Thành Phố Carson Mayor Jim Dear, Honorable U.S Congressman Alan Lowenthal, Honorable Cristina Eugenia Reyes Hidalgo, Honorable Fernando Meza, Hai Sahib Satparl Singh Khalsa, Mr. Ruben Mata (The author of book: STAND), Honorable Chairman of HWPL Man Hee Lee, Honorable Chairwoman of IWPG Nam Hee Kim.

Và còn nhiều khách quan trọng từ các tôn giáo khác như Phật Giáo, Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, vv. cùng với khoảng 2,000 sinh viên học sinh vùng lân cận thành phố Los Angeles tham gia và lắng nghe diễn thuyết về hội thảo hòa bình của các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị gia.

Tất cả các diễn thuyết của các diễn giả đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc thiết lập hoà bình cho thế hệ tương lai và điều khẩn thiết trước nhất và cần thiết nhất phải làm là đưa cao chủ thuyết “Tất Cả Các Tôn Giáo Xuất Phát Từ Một Gốc. Tất Cả Các Tôn Giáo Từ Một Đấng Cha Trời và Sự Bình Đẳng Giữa Các Tôn Giáo”

Hiền Tài Phạm Văn Khảm được sắp xếp ngồi vào bàn chủ tọa cạnh Ông Man Hee Lee và Bà Nam Hee Kim. HT BS Bùi Đắc Hùm và BS Bùi Cẩm Hồng cũng là một trong những diễn thuyết của ngày hôm đó trong buổi hội thảo ban đêm tại UCI (University of California Irvine).

Ngoài ra phái đoàn Cao Đài với những chiếc áo dài trắng trong hàng ghế đại biểu làm khởi sắc sự chú ý của tất cả quan khách có mặt ngày hôm đó. Bên cạnh những áo dài trắng là những tà áo vàng Nhà Phật và những Đạo Phục của mọi tôn giáo cùng hòa lẫn nhau trong không khí yêu thương cho hòa bình và tình anh em, trong sự không phân biệt già trẻ, nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, quốc gia.

Buổi lễ kết thúc bằng tặng phẩm của các em nhỏ “ We Are The World ” và Peace Agreement được ký tên bởi tất cả các đại biểu có mặt ngày hôm đó.

Sau đây là những hình ảnh tại Peace Conference @ Carson Center Greater Metropolitan Los Angeles, CA.



Phái đoàn Cao Đài- Peace Conference @ Los Angeles,











TÂM THƯ

Tộc Đạo Santa Clara kêu gọi yểm trợ sửa chữa Thánh Thất San Jose mới tạo mại @ đường White, San Jose, California.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Bát Thập Cửu Niên Tòa Thánh Tây Ninh THÁNH THẤT SAN JOSE

Tộc Đạo Santa Clara
Thánh Thất San Jose
947 Almaden Ave. San Jose, CA 95110

TÂM THƯ

Kính gửi: -Châu Đạo California
-Ban Thế Đạo Hải Ngoại
-Ban Thế Đạo Bắc California
-Quý Chức Sắc, Chức Việc, và các Cơ Sở Đạo tại Hải Ngoại
-Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội, và quý Đạo Tâm, Đồng Hương thân hữu

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi xin được đại diện cho Chức Sắc, Chức việc, và Đồng Đạo thuộc Thánh Thất San Jose, Tộc Đạo Santa Clara, Châu Đạo California, kính gửi đến quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Đệ, Hiền Muội, cùng thân hữu lời nói đầu tiên: Kính chúc quý vị cùng bửu quyến được nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, sau xin có đôi lời mạo muội kính thưa cùng quý vị.

Kính thưa quý vị,

Nguyên Thánh Thất Cao Đài San Jose tọa lạc tại số 947 Almaden Ave, CA 95110, được tạo lập vào khoảng năm 1984, nhưng hiện nay không phù hợp cho sinh hoạt Đạo ngày càng tăng. Vì thế, Tộc Đạo Santa Clara, Ban Trị sự, và Đồng-Đạo chúng tôi có họp nhau lại để đi đến quyết định tìm mua một nơi khác để có đủ tiện nghi sinh hoạt Đạo.

May mắn mới đây, có căn nhà ở địa chỉ 1479 South White Rd, San Jose, CA 95127 nằm sát cạnh ngôi Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, rất khang trang, rộng rãi, diện tích gần nửa mẫu. Chúng tôi đã mua và thủ tục mua bán đã hoàn tất. Số tiền mua căn nhà đã được một số Đồng-

Đạo cho mượn để trả đủ cho người bán, theo kế hoạch khi nào bán được cơ sở Thánh Thất cũ, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho Đồng Đạo.

Ngôi nhà mới này cần phải sửa sang lại cho phù hợp với việc thờ phượng, nên chúng tôi đã mượn vẽ họa đồ và xin giấy phép của thành phố, chi phí cho việc sửa sang này ước tính trên \$100,000.00. Hiện tại tài chánh của Thánh Thất đã cạn.

Hôm nay, chúng tôi xin mạo muội viết thư này, kính mong quý Cơ Sở Đạo, Tổ Chức Đạo, quý Đồng Đạo, quý Đạo Tâm và thân hữu xa gần, xin giúp đỡ và chia sẻ khó khăn cùng chúng tôi, để có ngôi nhà thờ cúng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng sớm được hoàn thành. Thật là công đức lớn của quý vị.

Mọi đóng góp công quả sẽ được cấp giấy khai thuế.

Kính xin liên lạc:

CTS Đào Minh Ánh, phone: (408) -807-0212, hoặc
Hộ vụ Trần Chí Dũng, phone: (408) -826-9760.

Các Chi phiếu xin gửi về địa chỉ:

Thánh Thất San Jose, hay Cao Đài Temple of San Jose
947 Almaden Ave, San Jose, CA 95110

Dưới góc trái phần Memory xin ghi: Công quả Xây Dựng.

Tộc Đạo Santa Clara và Đồng Đạo Thánh Thất San Jose kính xin chân thành cảm tạ, và cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho quý vị và Bửu quyến mọi sự bình an, may mắn, và ghi chép công đức của quý vị.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

San Jose, ngày 20 tháng 7 năm 2014
(al: 24-7-Giáp Ngọ)

Tộc Đạo Santa Clara,

Qu. Đầu Tộc Đạo

CTS. Đào Minh Ánh
(Ký tên & đóng dấu)

Thư Ký

Nguyễn Thế Long
(Ký tên)

Hộ Vụ

Trần Chí Dũng
(Ký Tên)

LIÊN LẠC

Bản Tin Thế Đạo

Email: bantthedao@comcast.net

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập cửu niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài Wichita
5505 N. Amstromg Street
Wichita, KS 67204-2011

TÂM THƯ SỐ 2

Kính gửi:

Quý Chức Sắc, Chức Việc, Bàn Cai Quản, Quý Đồng Đạo và các em Thanh Thiếu Niên Đại Đạo.

Quý Đạo Tâm, Quý Mạnh Thường Quân,
Quý Đồng Hương Ân Nhân,

Kính thưa Chư Liệt Vị,

Qua 6 tháng vận động tịnh tài, với tấm lòng hảo tâm thi ân của toàn thể Chư Liệt vị được số tịnh tài US\$ 125,231.00 (Tính đến ngày 12-10-2014 và được sự đồng thuận của thành phố Wichita qua giấy phép số BLD 2014- 01115 ngày 1-10-2014 đã giúp Ban Xây Dựng Hội Trường của Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài Wichita chúng tôi đổ xong nền của building dài 120 feet, rộng 40 feet. nền cao 3 feet, sidewalk xung quanh Hội Trường 360 feet, rộng 4 feet.

Kính thưa Quý ân nhân,

Để được giấy phép xây dựng, Thành phố đòi hỏi chúng tôi phải xây thêm một bãi đậu xe 36 chỗ, trụ cấp nước cứu hoả, lắp thêm đồng hồ điện mới cho building, xây thêm một phòng vệ sinh. Sự phát sinh làm chi phí xây dựng tăng cao hơn ước tính ban đầu (US\$ 160,000.00) mà hiện giờ số tịnh tài quý ân nhân hỉ hiến đã cạn kiệt.

Qua sự phát sinh trên, một lần nữa chúng tôi mạo muội gửi tâm thư đến quý Chư Liệt vị đã dành sự ưu ái cho tín đồ Cao Đài trong suốt 5 năm qua, giúp cho chúng tôi có đủ tịnh tài xây dựng phần còn lại (Bằng cách hỉ hiến hoặc cho mượn) hầu để công trình sớm được viên mãn.

Nguyện cầu Đức Thượng Đế Toàn Năng, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân đến Quý Chư vị cùng Bửu Quyển.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Wichita, ngày 17 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ
(DL 9-11-2014)

TM. Hành Chánh Đạo & Đồng Đạo
Chánh Trị Sự Đầu Hương

(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Văn Hai

Mọi sự hỉ hiển đều được cấp biên nhận và được miễn trừ thuế kính xin gửi về:

Thánh Thất & ĐTPM Cao Đài Wichita, KS
5505 N. Amstrong St
Wichita, KS 67204-2011
ĐT: (316) 516-8564 hoặc (316) 648-3159



Nền móng Hội Trường chuẩn bị đổ bê tông 120 feet dài, 40 feet rộng



Nền móng Hội Trường mới đổ bê tông 120 feet dài, 40 feet rộng

CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI, Hội Đồng Đại Diện Cơ Quan, các cơ sở Đạo thành viên Ban Điều Hợp và các Ban, Vụ trong Cơ Quan.
- Quý Hiền Tài Nguyễn ngọc Dũ, Nguyễn văn Cầu, Nguyễn văn Khích
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo.
- Ban Thế Đạo Bắc California, Hoa Kỳ
- Ban Thế Đạo Nam California, Hoa Kỳ.
- Ban Thế Đạo Texas, Hoa Kỳ.
- Ban Thế Đạo Úc Châu,.
- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại bang Washington & bang Oregon, Hoa Kỳ.
- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại bang Louisiana, Hoa Kỳ.
- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Canada.
- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Pháp.
- Khâm Châu Đạo bang California, Hiền Tài Phạm văn Khảm
- Tộc Đạo Santa Clara, San Jose, CTS Đào minh Ánh
- Thánh Thất Bắc Cali, San Jose CA 95116 CTS Nguyễn Văn Bé và CTS Lê Thị Kim Ánh
- Thánh Thất Seattle, HT Mai Văn Tim
- Tộc Đạo San Diego, - Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo
- Thánh Thất Portland, Oregon và đồng đạo
- Thánh Thất Georgia Atlanta, GA 30315
- CTS Nguyễn Thanh Bường, PTS Võ Thái Hiền, Trần Quang Sang ở tiểu bang Georgia
- TT & Điện Thờ Phật Mẫu News Orleans , LA HT. Nguyễn Thừa Long
- BÀN TRỊ SỰ - ĐỒNG ĐẠO - ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI và THÁNH THẤT & ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CAO ĐÀI WICHITA, KS
- Thánh Thất Cao Đài Kitchener, Canada
- Thánh Thất và ĐTPM Mountain View, Dallas TX 75236 Lê Sanh Hương Muội và CTS Lê Phú Hữu
- Thánh Thất và ĐTPM Houston, Houston TX 77083 HH Nguyễn Thành Cứ và HT Lê Thị Quyên
- Thánh Thất và ĐTPM Westminster, CA 82683 CTS Nguyễn Trung Chánh, CTS Nguyễn Thị Trắc
- Hiền Tài Nguyễn kim Minh, Hiền Tài Hồ văn Hoàng.
- Ban Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưỡng Đạo Cao Đài,
- Trang mạng : hoithanhphucquyen.org HT Nguyễn Thanh Liêm, Cựu CTS Nguyễn Cao Minh
- Đồng đạo Trấn-Đạo Úc-Châu HT. Nguyễn Chánh-Giáo

Chư chức sắc, chức việc, quý đồng đạo và thân bằng quyến thuộc đã viếng thăm, cầu siêu, tụng niệm, gởi phân ưu, phúng điếu đến gia đình chúng tôi để tiễn đưa Mẹ, Bà Nội chúng tôi là:

Bà NGUYỄN NGỌC ĐIỀU

Sinh năm 1918, tại Phước Chỉ, Gò Dầu, Tây Ninh
quy vị lúc 7:00 sáng ngày 14 tháng 1 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng 11 năm Giáp Ngọ) tại San Jose, California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 97 TUỔI

Đến nơi an nghỉ cuối cùng

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ suất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban bố hồng ân cho quý Chư Chức sắc, chức việc và đồng đạo luôn được nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường.

TANG GIA ĐỒNG BẢY TẠ

- TỪ HIẾU CÔN và các con, San Jose, Hoa Kỳ.
- TỪ BỬU LONG - VÕ THỊ HOÀI PHƯƠNG và các con, Seattle, Washington.
- TỪ BÍCH VÂN - NGÔ ANH TUẤN, San Jose, Hoa Kỳ.
- TỪ HIẾU BÌNH và các con, San Jose, Hoa Kỳ.

Ấn Độ: Chùm ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại các Thừa Sai Bác Ái



Sáng sớm hôm thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015, bầu trời u ám se lạnh, đức Đạt Lai Lạt Ma khởi hành từ sân bay Delhi đến phi trường Kolkata. Ngài đã được địa phương tiếp đón nồng nhiệt tại sân bay quốc tế Netaji Subhash Chandra Bose và hướng vào thành phố Kolkata.

Ngài đã quang lâm đến Nhà thờ dòng Thừa sai Bác ái ở số nhà 54A đường Bose, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ để chia sẻ Pháp thoại và viếng thăm ngôi nhà của đức Mẹ Teresa.

Vào trong Thánh đường, tất cả mọi người đều vui mừng bày tỏ sự tôn kính đối với đức Đạt Lai Lạt Ma với những tràng pháo tay giòn giã và những nụ cười trên môi.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói lên sự ngưỡng mộ của mình đối với các Chị, em dòng Thừa sai Bác ái trong việc kính Chúa, phụng sự cho nhân loại. Đặc biệt chăm sóc cho những người nghèo nhất trong những người nghèo.

Ngài nhắc lại chuyện một lần gặp đức mẹ Teresa: “Bà là một Nữ tu gương mẫu, thông qua các hoạt động Từ thiện xã hội. Mặc dù đức mẹ Teresa đã không còn tại thế, nhưng tinh thần của Bà vẫn còn rất sống động như tinh thần của đức Chúa Giêsu và đức Phật Thích Ca Mâu Ni”.

Ngài khuyến khích các Nữ tu tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Tất cả mọi người đều có khả năng trở nên như Chân Phúc Teresa (đức mẹ Teresa).

Ngài kêu gọi tất cả chúng ta hãy cùng chung tay góp sức cho toàn đại gia đình của bảy tỷ người, với mục đích xây dựng một kỷ nguyên Hòa bình của thế kỷ 21. . .



Cư dân địa phương chuẩn bị cung đón đức Đạt Lai Lạt Ma đến nhà đức Mẹ Teresa, Nhà thờ dòng Thừa sai Bác ái ở số nhà 54A đường Bose, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ. 12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Nữ tu Mary Prema Pierick, Bề trên Tổng quyền của Dòng Thừa Sai Bác Ái, mỉm cười hoan hỷ nhìn đức Tổng Giám Mục Thomas D'Souza – Tổng Giáo phận Calcutta, Ấn Độ nghinh tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma tại nhà đức Mẹ Teresa, Nhà thờ dòng Thừa sai Bác ái ở số nhà 54A đường Bose, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ. 12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng trước tôn tượng đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma tham quan Bảo tàng đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma thắp sáng ánh Từ bi Trí tuệ trên ngôi mộ đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái hát Thánh ca, kính chào mừng đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm đến nhà đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/1/2015.(Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại với các chị, em Nữ tu Thừa Sai Bác Ái tại nhà của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ. 12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại với các chị, em Nữ tu Thừa Sai Bác Ái tại nhà của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ. 12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Nữ tu Mary Prema Pierick, Bề trên Tổng quyền của Dòng Thừa Sai Bác Ái, Tổng Giám Mục Thomas D'Souza— Tổng Giáo phận Calcutta, Ấn Độ trân trọng tri ân đức Đạt Lai Lạt Ma, sau buổi Pháp thoại tại nhà của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma được mời đi xem phòng nghỉ trong nhà của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma chiêm ngưỡng Phòng nghỉ của của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma an ủi một người chị lớn tuổi, Nữ tu Thừa Sai Bác Ái tại nhà của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma chiêm ngưỡng bức tượng đức của Chúa Giêsu tại nhà của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)



Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời ngắn gọn các câu hỏi từ các thành viên của các phóng viên báo chí, sau chuyến thăm ngôi nhà của đức Mẹ Teresa, Thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.12/01/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor).

Posted by: Gockhuat Tam Hon <teoiteo@yahoo.com>